
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้
จังหวัดชุมพร 

********************* 
 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดชุมพร 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดท่ีี ๑ – วันศุกรท่ี์ ๒ เมษายน ๒๕๖๔                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ๑. ห้องประชุมเรือจ้าลองจักรีนฤเบศร ต้าบลปากน้้า อ้าเภอหลังสวน  
  จังหวัดชุมพร  

 ๒. สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอละแม  
  จังหวัดชุมพร 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผูป้ระกอบการด้านการประมง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดชุมพร รวมจ้านวน ๒๔๙ คน  

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือ  
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด้าเนินการให้ไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพื่อติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส้าหรับ 
การด้าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ้านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
ซึ่งได้ก้าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ้านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน การจัดท้าและ
ด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชุมพร 
จังหวัดชุมพร คือ ประตูสู่ภาคใต้ และเป็นหัวเมืองหน้าด่านในครั้งอดีต มีเนื้อที่ประมาณ

๖,๐๑๐ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชุมพร คือ ด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรี
และเทือกเขาภูเก็ตเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สูงลาดเทจากทิศตะวันตกสู่พ้ืนที่ต่้า ทางทิศตะวันออกประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้  
ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดของต้นน้้าล้าธาร ที่ส้าคัญสายสั้น ๆ หลายสาย เช่น แม่น้้าท่าตะเภา แม่น้้าหลังสวน 
แม่น้้าสวี เป็นต้น ส่วนบริเวณตอนกลางของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุ่มแม่น้้า 
มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การเพาะปลูก มีเนื้อที่ดิน ประมาณ ๑ ใน ๔ ของพ้ืนที่จังหวัด 
และด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ ราบตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ชายหาดค่อนข้างเรียบ 
มีความโค้งเว้าน้อย และสวยงามมาก จึงเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญของจังหวัด 
 การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๘ อ้าเภอ ได้แก่ 
๑. อ้าเภอท่าแซะ 
๒. อ้าเภอปะทวิ 
๓. อ้าเภอเมืองชุมพร 
๔. อ้าเภอสว ี
๕. อ้าเภอทุ่งตะโก 
๖. อ้าเภอหลังสวน 
๗. อ้าเภอพะโต๊ะ 
๘. อ้าเภอละแม 

 ประชากร 
 จังหวัดชุมพร มีประชากรแยกเป็น ชาย ๒๔๘,๒๐๕ คน หญิง ๒๕๕,๘๙๒ คน รวมจ้านวน 
๕๐๕,๐๙๗ คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 
 ค าขวัญประจ าจังหวดั 
 “ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดกีล้วยเลบ็มือ ขึน้ชื่อรงันก” 
  
๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การบรรยาย  
    และการถาม-ตอบเพื่อรับฟังความคิดเหน็  
    ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  แบบสอบถาม             ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

         (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ้านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๒๐๐    คน  
  - จ้านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๒๔๙    คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่  ก้านนั ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการประมง    
     ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน  

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทน 
ภาคประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดชุมพร รวมจ้านวน ๒๔๙ คน ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประโยชน์
ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  รวมทั้งได้ เสนอปัญหา  
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ โดยเฉพาะในด้านการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว  
การแรงงาน การจัดการน้้า การถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น้าข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด้าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 
  - 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
  - 
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๑๒. สมาชกิวุฒสิภาที่รว่มโครงการ ณ จังหวดัชุมพร ประกอบด้วย 
 ๑๒.๑ พลตรี กลชัย  สวุรรณบูรณ ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

      (หัวหน้าคณะเดนิทาง) 
 ๑๒.๒ นายเนาวรตัน์  พงษไ์พบูลย ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๑๒.๓ นายสมชาย  เสียงหลาย    รองประธานกรรมการ คนทีส่าม  
 ๑๒.๔ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานนัต์   กรรมการ 
 ๑๒.๕ พลเอก ชูศกัดิ ์ เมฆสุวรรณ ์   กรรมการ 
 ๑๒.๖ นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา   กรรมการ 
 ๑๒.๗   พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย   กรรมการ 
 ๑๒.๘ นายส้าราญ  ครรชติ   กรรมการ 
 ๑๒.๙   พลต้ารวจโท ตรีทศ  รณฤทธิวิชัย   กรรมการ 
  ๑๒.๑๐ นายสถติย์  ลิม่พงศ์พันธุ์   สมาชิกวุฒิสภา 

  

๑๓. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๑ กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 

การลงพ้ืนที่พบประชาชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 
เรือจ าลองจักรีนฤเบศร ต าบลปากน้ า อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – 
๑๗.๐๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการประมง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๑๑๓ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ชุมพร 
  - น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย พลตรี กลชัย  สุวรรณบูรณ์
สมาชิกวุฒิสภา/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
(หัวหน้าคณะเดินทาง)  
  - คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมได้น าเสนอปัญหา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. นายเจด็จ  เกตากุล เลขานุการนายกสมาคมประมงปากน้ าหลังสวน ได้น้าเสนอ
ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมงพาณิชย์ของประชาชนในพ้ืนที่อ้าเภอหลังสวน ได้แก่ ปัญหาเรื่อง
ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ปัญหาเรื่องขาดเงินทุน ขาดแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่้า   
และปัญหาเรื่องร่องน้้าปากน้้าหลังสวนตื้นเขินท้าให้ออกเรือไม่ได้ 
  ๒. นายไตรฤกษ์ มือสันทัด นายกสมาคมประมงปากน้ าปากตะโก นายจรูญ  ไชยะ 
นายกสมาคมชาวประมงด่านสวี และนายวินิชัย  ส่งเสียง ผู้กอบการประมงพาณิชย์ ได้กล่าวเกี่ยวกับ 
ความยากล้าบากในการประกอบอาชีพประมงพาณิชย์ ตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชก้าหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะปัญหาในเรื่อง Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)  
ซึ่งเป็นการร้องเรียนจากสหภาพยุโรป ท้าให้ต้องการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว และมีการควบคุม 
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การประมงอย่างเข้มงวดมากขึ้น ท้าให้เกิดปัญหาต่อการประมงของไทยซึ่งสภาพความเป็นจริงของการทา้
การประมงรูปแบบปัจจุบันได้ด้าเนินการรูปแบบนี้มา ๕๐ ปีแล้ว การบังคับใช้กฎหมายประมงฉบับนี้ 
ไม่สอดคล้องกับบริบทของไทย เนื่องจากการออกกฎระเบียบอย่างไม่เป็นธรรมต่อชาวประมงเมื่อเทียบ
กับกฎหมายของอาชีพอื่น การปฏิบัติจริงท้าได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายมากหากต้องการให้ถูกระเบียบ
ทั้งหมด อีกทั้งค่าปรับต่าง ๆ กรณีท้าผิดสูงเกินสภาพความเป็นจริงของผู้ประกอบอาชีพประมงจะช้าระได้ 
และเมื่อเรือท้าผิดเพียง ๑ ล้า ล้าอื่น ๆ ที่ครอบครองไว้จะไม่สามารถน้าไปประกอบอาชีพได้ รวมถึง 
ควรยกเลิกระบบติดตามเรือประมง Vessel Monitoring System (VMS) ที่สร้างค่าใช้จ่ายเป็นจ้านวนมาก
ให้แก่ชาวประมง ควรออกกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบทการประมงไทยอย่างแท้จริง 
  ๓. นายณัฐพงศ์  แหลมเพชร ผู้แทนผู้ประกอบการประมงพ้ืนบ้าน ได้กล่าวขอความช่วยเหลือ
ให้กับผู้ประกอบการประมงพ้ืนบ้าน และประมงชายฝั่ง เรื่องที่ไม่สามารถเดินทางออกไปซื้อน้้ามันเขียว 
ได้เหมือนประมงพาณิชย์ จึงขอสนับสนุนน้้ามันเขียวซึ่งรัฐบาลจ้าหน่ายเป็นน้ามันที่มีราคาถูกไว้ใช้  
ในการเดินเรือเพ่ือประกอบอาชีพ และป้องกันไม่ให้กลุ่มประมงไปเติมน้้ามันเถื่อนนอกทะเล   
และได้เสนอแนะว่าควรผลักดันแนวทางการจัดซื้อเรือประมงพาณิชย์ที่ปลดระวาง เพ่ือท้าปะการังเทียม  
เป็นจุดด้าน้้า ตกปลา และควรมีท่าเทียบเรือปากน้้าหลังสวนเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
  ๔. นายวิสูตร  บุนนาค ผู้ใหญ่บ้าน ได้กล่าวเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่อ้าเภอหลังสวน โดยควรแก้ไขปัญหาที่ท้าได้ก่อนเป็นวาระเร่งด่วน ได้แก่ เรื่องไฟฟ้า แสงสว่าง 
ป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยว หรือศูนย์เรียนรู้ทุกแห่งอย่างจริงจัง และควรสนับสนุนงบประมาณให้กับ
องค์กรการท่องเที่ยวทุกแห่งด้วย 
  ๕. นางอรอนงค์  เย็นบางสพาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าจืด  
ได้กล่าวร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือนร้อนของชาวชุมชนพ้ืนที่บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ ๑๔ ต.บางน้้าจืด  
อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งถูกผู้รับเหมาทิ้งงานโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ศูนย์หมู่บ้าน และ 
หอเก็บน้้า นอกจากนี้  ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีความต้องการป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสู่ 
เกาะพิทักษ์ พร้อมไฟส่องสว่างตลอดเส้นทาง รวมทั้งต้องการเขื่อนกันคลื่นบริเวณหน้าเกาะพิทักษ์ 
ทางทิศเหนือเพ่ือชะลอความรุนแรงของคลื่นในช่วงฤดูมรสุม 
   ๖. นายพิศิษฐ์  ช ามะนาด รองนายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน/ ประธานสมาพันธ์เกษตร
อินทรีย์หลังสวน ได้กล่าวเกี่ยวกับปัญหาด้านการเกษตรและการจัดการน้้าในพ้ืนที่อ้าเภอหลังสวน ได้แก่ 
แม่น้้าหลังสวนมีตลิ่งพังหลายจุดท้าให้แมน่้้าตืน้เขิน ปัญหาทุเรียนขาดน้า้ เนื่องจากไม่มีระบบชลประทาน 
และมีการใช้สารพิษแก้ปัญหาโรคและแมลง ปัญหาเรื่องการใช้สารพิษในสวนทุเรียน ควรมีการแก้
กฎหมาย เรื่อง สารชีวภัณฑ์ สารในการท้าเกษตรอินทรีย์ ให้กฎหมายรองรับสารเหล่านั้น  ปัญหา 
เรื่องราคาผลไม้ในชุมพร โดยเฉพาะมังคุดที่ล้นตลาดในจังหวัดชุมพรที่ไม่ได้แก้ไขอย่างยั่งยืน ควรมีการกระจาย
สินค้าให้รวดเร็ว และให้มีราคาคุ้มกับต้นทุนการผลิต ตลอดจนปัญหาน้้าประปาท่ีผลิตจากแม่น้้าหลังสวน  
มีความเค็มสูงขึ้นในฤดูแล้ง ท้าให้น้้าประปาที่ใช้บริโภคมีความเค็มสูง 
  หลังจากนั้น นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประมง ปัญหาเรื่อง 
ร่องน้้า การพาณิชย์ และการแรงงานได้ร่วมกันตอบประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้เสนอ และจะได้น้าประเด็นปัญหาที่อยู่ในศักยภาพของจังหวัดท่ีจะจัดการได้ไปด้าเนินการแก้ไข 
ภายใต้การติดตามของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ต่อไป  
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  ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน และจะได้น้าเรื่องร้องเรียนที่เกินศักยภาพการแก้ไขปัญหาของจังหวัด โดยเฉพาะ
ในเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประมง รวมทั้ งจะได้น้าข้อเสนอ แนะที่ เป็นโยชน์ 
ไปด้าเนินการตามบทหบาทหน้าที่ต่อไป 

 ๑๓.๒   กิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
  การลงพ้ืนที่พบประชาชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ สมาพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ 
นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการประมง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๑๓๖ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
  - น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย นายสมชาย  เสียงหลาย  
รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  คนที่สาม (หัวหน้า
คณะเดินทาง)  
  - คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมได้น าเสนอปัญหา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. นายจินดา  บุญจันทร์ กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  
ได้กล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ดินในปัจจุบันของจังหวัดชุมพร ซึ่งมีกฎหมายที่ดิน และมติคณะรัฐมนตรี 
เรื่องที่ดินหลายฉบับที่เป็นอุปสรรค ยังไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรรายย่อย ที่อยู่ในพื้นที่
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แม้บางพ้ืนที่ได้รับการอนุโลมให้เป็นที่ท้ากินได้ แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับที่แน่นอน  
จึงขอเสนอให้มีการกระจายอ้านาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ควรเร่งปฏิรูป
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินให้มีลดจ้านวนประเภทลงให้เหลือป่าอนุรักษ์กับป่าใช้ประโยชน์  ที่ส้าคัญ 
การแก้ไขปัญหาที่ดินหลุดมือจากนายทุนนั้น เฉพาะการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดไม่พอ ต้องมีแรงหนุน
เพิ่มจากแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และติดตามก้ากับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ
ของวุฒิสภา นอกจากนี้ ในเรื่องน้้า รัฐควรมีการจัดการน้้าตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า เพ่ือการบริหาร
จัดการน้้าอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
  ๒. นายอวยพร  มีเพียร นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลรับร่อ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ดังนี้ 
  - ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาแล้ว ควรให้กรมป่าไม้
เสนอพ้ืนที่ตามเขตป่าทั้งหมดไปแยกจัดสรรเป็นรอบ ๆ โดยให้แก้ไขปัญหาที่ดินให้ครบทั้งเขตป่า โดยท้า
ร่วมกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกันส้ารวจใหม่ทั้งหมด 
    - พ้ืนที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้แก้ไขกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ส้ารวจตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่ที่ประชาชนอาศัยท้ากินแล้ว การออกข้อก้าหนด 
การอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ก่อนการประกาศใช้ข้อก้าหนด
ดังกล่าว 
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   - เมื่อมีการแก้ไขที่ดินท้ากินตามนโยบายของรัฐบาลแล้วให้กระจายอ้านาจพ้ืนที่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ขอใช้พ้ืนที่ในการบริหารจัดการ รวมทั้งพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ควรให้ 
ขอเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนอยู่อาศัยท้าประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป 
  ๓. นายรุ่งโรจน์  ใหม่ซ้อน ผู้ใหญ่บ้าน ได้น้าเสนอปัญหาของการท่องเที่ยวชุมชน 
ในปัจจุบันซึ่งยังมีข้อจ้ากัดทางกฎหมายและการเข้าถึงทรัพยากร ขาดโอกาสการพัฒนาจากภาครัฐและ
เอกชน ดังนั้น จึงขอเสนอให้เร่งรัดส่งเสริมให้รวมกลุ่มเครือข่ายและสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแก่บุคลากร พร้อมเครื่องมือด้าเนินการ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
เชิงนิ เวศน์และเชิงเกษตร สนับสนุนให้สถาบันวิชาการ หนุนเสริมชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งจากฐานชุมชน 
สู่การบริหารและนโยบาย  
  ๔. นายวีระ  ปัจฉิมเพชร ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลนาขา อ าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร ได้เสนอให้ปัญหาเรื่องธนาคารต้นไม้ โดยได้กล่าวว่าแท้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลจะมีนโยบาย
ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกไม้ยืนต้นมีค่าทางเศรษฐกิจน้ามาจดทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ 
หรือเรียกว่า “ธนาคารต้นไม้” (พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 กระทรวงพาณิชย์  
ก้าหนดกฎกระทรวง พ.ศ.2561 โดยให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้) รวมทั้ง ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรใช้ต้นไม้เป็นหลักทรัพย์เพ่ือขอ
สินเชื่อน้าเงินมาลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งในปัจจุบัน ธ.ก.ส.อนุมัติสินเชื่อแล้วหลายกลุ่ม ท้ังนี้ สภาพ 
ความเป็นจริง คือ ธนาคารต้นไม้นับตั้งแต่ก่อตั้งแห่งแรกที่จังหวัดชุมพรในปี 2549  ถึงปัจจุบันเป็นเวลา  
15 ปีแล้ว แต่ยังขับเคลื่อนต่อได้ไม่มากนัก เพราะยังมีข้อติดขัดและอุปสรรคหลายประการ  จึงควร
ด้าเนินการเพื่อแก้ปัญหา ดังนี้ 
   - อนุญาตให้เกษตรกรที่ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถตัดต้นไม้ 
เพ่ือน้ามาแปรรูปขายหรือใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการตัดไม้มาสวม หรือตัดไม้จากที่อื่น  
มาใช้ เพราะในการขึ้นทะเบียนต้นไม้กับ ธ.ก.ส. จะต้องมีการตรวจสอบ และจับพิกัดต้นไม้ด้วย GPS  
เพื่อระบุต้าแหน่งของต้นไม้แล้ว   
   - รัฐบาลควรส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้าต้นไม้จากธนาคารต้นไม้มาแปรรูปเพื่อ
สร้างมูลค่าให้สูงขึ้น แต่ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบวิถีชีวิตชุมชน ไม่ใช่โค่นหรือตัดต้นไม้แบบการตลาด 
   - ในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ทางราชการหรือกรมป่าไม้ หรือ คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อนุญาตให้ประชาชนเข้าท้ากินแล้ว หรืออยู่ใน
ระหว่างการตรวจสอบที่ดินนั้น ให้หน่วยงานรัฐ เช่น ธ.ก.ส. รับรองการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่นั้น ๆ หรือ
รับรองการขึ้นทะเบียนต้นไม้เพื่อเป็นทรัพย์สินหรือน้ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
   - กรณีการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นบ้านาญหรือรองรับสังคมสูงวัยนั้น ส้าหรับประชาชน  
ท่ีไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ควรจะอนุญาตให้ปลูกในที่ดินสาธารณะ เช่น พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พ้ืนที่ริมถนน 
โรงเรียน หรือวัด เป็นต้น และรับขึ้นทะเบียนเพื่อให้ผู้ปลูกน้ามาใช้เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ 
   - หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการท้างานร่วมกัน ไม่ใช่ต่างหน่วยงาน
ต่างท้า และใช้เรื่องการปลูกต้นไม้ส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจของชาวบ้านและชุมชน   
   - ขอให้ทางสมาชิกวุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ และให้มีการเสนอ
เกษตรกรรายย่อยให้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น 



๘ 
 

  ๕. นายกฤษณะ  ฉายากุล ทนายความ ได้เสนอข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาเรื่อง
การเกษตร การจัดการน้้า การจัดการปัญหาที่ดินท้ากินของประชาชน และการแก้ไขกฎหมายให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน ดังนี้ 
   - การจัดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรคนส่วนใหญ่ของประเทศ คือ  
การจัดการให้พืชผลการเกษตรของเกษตรกรมีราคามากพอที่จะเลี้ยงชีวิตได้เพียงพอกับการมีปัจจัยสี่
ครบถ้วน 
   - การจัดการตลาดให้เป็นของเกษตรกร โดยไม่ถูกครอบง้า เอารัดเอาเปรียบ 
   - การจัดการน้้าที่ต้องฟังเสียงความเห็นของประชาชน ให้มีการจัดประโยชน์อย่าง
สมดุล เข้าใจระบบนิเวศน์อย่างแท้จริง 
   - การจัดที่ดินท้ากินให้ประชาชนสามารถอยู่และจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นร่วมกันกับรัฐ รวมตลอดถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
   - การจัดการแก้ไขกฎหมายที่ตกยุค ล้าสมัย ให้มีการบูรณาการ กฎหมาย ให้เป็น
ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนในการจัดการทรัพยากร เช่น การแก้ไข
กฎหมายสหกรณ์ ให้สามารถสร้างเครือข่าย ก้าหนดทุน และมีมืออาชีพในการบริหารสหกรณ์ โดยอาจ
ด้าเนินการจัดการให้มีสหกรณ์รูปแบบใหม่ที่มีทุน มีเครือข่าย มีมืออาชีพในการบริหาร โดยบูรณาการ
กฎหมายกองทุนหมู่บ้าน กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิด
สหกรณ์ของประชาชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป 

๖. นายวิเวก  อมรเวทย์ อุปนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ได้กล่าวเกี่ยวกับ
ปัญหายางพาราราคาตกต่้าในปัจจุบัน และความกังวลในเรื่องราคาและผลผลิตของทุเรียนจังหวัดชุมพร
ซึ่งต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นเหมอืนยางพารา รวมทั้งได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดเกษตรอินทรีย์จังหวัดชุมพร
ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนด้านการเกษตรในจังหวัดได้เป็นอย่างดีภายใต้เครืองมือการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) ซึ่งมีกลไกด้าเนินงาน 4 กลไก ได้แก่ กลไกการตรวจแปลง 
กลไกพัฒนาข้อมูล กลไกรับรองมาตรฐาน และกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  ๗. นายสุเชษ  ทองมาก ประธานเกษตรแปลงใหญ่ภาคใต้ ได้กล่าวเสนอความคิดเห็นว่า
ในส่วนของการด้าเนินงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรแปลงใหญ่ ยังมีข้อระเบียบ  
ที่แปลงใหญ่ไม่สามารถรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานนั้น ๆ ได้ โดยเฉพาะชลประทาน  
จึงควรให้มีการแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ส้าหรับในส่วนของการลดต้นทุนของเกษตรกร 
เช่น ปุ๋ย และสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งมีราคาแพงมาก เราจึงควรตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเรื่องนี้ เพื่อเกษตรกร
จะได้ซื้อปุ๋ยและวารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในราคาถูก 
  ๘. นายไสว  แสงสว่าง ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดชุมพร ได้กล่าวว่า
จังหวัดชุมพรก้าลังอยู่ระหว่างการด้าเนินการขยายผลในเรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีชุมพรให้บรรลุเป้าหมาย
จังหวัด จ้านวน ๘,๐๐๐ ไร่ จึงอยากให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน โดย เร่งรัดพัฒนาการ
น้าเทคโนโลยีมาใช้ในแปลงเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น โรงเรือนผักอินทรีย์ สร้างนวัตกรรม 
ได้แก่ สารชีวภัณฑ์  ระบบน้้า  และโซล่าเซลล์ และสนับสนุน ห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิต ห้องคัดแยก 
ตู้อบบรรจุภัณฑ์ในระดับจังหวัด และการพัฒนาตลาดออร์แกนิคฟาร์ม เอาท์เลท ชุมพร พัฒนาสู่ 
รูปแบบอาหารปลอดภัย นอกจากนี้ ยังควรส่งเสริมให้ปลูกกัญชาน้าร่อง ครัวเรือนละ 6 ต้น ภายใต้ 



๙ 
 

การท้าข้อตกลงร่วม ระหว่าง ม.แม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร สจล.ชุมพร  โรงพยาบาล รพ.สต. วิสาหกิจชุมชน 
บริษัทออร์แกนิคชุมพร วิสาหกิจชุมพร และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร 

ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านเกษตรกรรมของจังหวัดชุมพรตามแนวคิด “ชุมพร
มหานครเกษตรอินทรีย์” มุ่งหวังผลส้าเร็จในการเป็นผู้ผลิต และจัดจ้าหน่วยผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
ที่ได้มาตรฐานไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
ในจังหวัด โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาจะได้น้าปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ ไปด้าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 
 

๑๔. รายงานการประเมินผลจากแบบสอบถาม 
  การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  ณ จังหวัดชุมพร 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑ – วันศุกร์ที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน ๒๔๙ คน  
การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ้านวน ๒๔๙ ชุด 
โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ้านวน ๑๖๘ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๗ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
  
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

๑๐๗ 
๖๑ 

๖๓.๖๙ 
๓๖.๓๑ 

รวม ๑๖๘ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ๒. อาย ุ
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๐ 
๒๒  
๑๕ 
๓๒ 
๖๕ 
๓๔ 

๐.๐๐ 
๑๓.๐๙ 
๘.๙๓ 

๑๙.๐๕ 
๓๘.๖๙ 
๒๐.๒๔ 

รวม ๑๖๘ ๑๐๐.๐๐ 

  



๑๐ 
 

 ๓. ระดับการศกึษา 
 
 

  

  

 

 

 

 
  

  
 ๔. อาชีพหลกั 
 
   

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย 
รับจ้าง 
อื่น ๆ  

๕๘ 
๔๖ 
๑๔ 
๓ 

๔๗ 

๓๔.๕๒ 
๒๗.๓๘ 
๘.๓๓ 
๑.๗๙ 

๒๗.๙๘ 
รวม ๑๖๘ ๑๐๐.๐๐ 

  

 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 
 

  

  

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 
ประถมศกึษา 
มัธยมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี

สูงกว่าปรญิญาตรี 

๕ 
๒๕ 
๓๔ 
๑๒ 
๖๗ 
๒๕ 

๒.๙๘ 
๑๔.๘๘ 
๒๐.๒๔ 
๗.๑๔ 

๓๙.๘๘ 
๑๔.๘๘ 

รวม ๑๖๘ ๑๐๐.๐๐ 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ 

วิทยุ/โทรทศัน ์
บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก้านนั 

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

อื่น ๆ  

๒๘.๙๙ 
๒๗.๘๑ 
๒๕.๔๔ 
๑๔.๘๐ 
๒.๙๖ 



๑๑ 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดชุมพร 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 

๑. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด 62.40 ปานกลาง 
๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

75.20 มาก 

๓. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ้านาจของวฒุิสภา 65.20 ปานกลาง 
๔. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกี่ยวกับ 
    การปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 

64.20 ปานกลาง 

๕. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรูแ้ละ 
    สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปญัหาในการดา้เนินชีวติ 

66.80 ปานกลาง 

๖. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 77.80 มาก 
รวม 68.60 มาก 

 
เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าร้อยละ 

ค่าร้อยละ  ความหมาย 

  ๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐  มากที่สดุ 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยที่สุด 
 

๑๕. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์ จา้นวน ๗๗ ครั้ง      ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 
 แบ่งเป็น - สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา)  จ้านวน ๔๓ ครั้ง 
   - สื่อภายนอก    จ้านวน ๓๔ ครั้ง 
 
 

  



๑๒ 
 

การประชาสัมพันธ์ก่อนการลงพ้ืนที่ 

ล้าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ 
 
 
 
 
 

จดหมายข่าว 
(Press 

Release) 
 
 
 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดชุมพร 
- สวท. จังหวดัชุมพร 
- ส้านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
 

- ก้าหนดการและรายละเอยีดการจดั
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ณ จังหวดัชุมพร  
วันที ่๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๒ ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดชุมพร 
- สวท. จังหวดัชุมพร 
- ส้านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
- สื่อของวฒุิสภา 
   - Line/ Facebook 
   - twitter/ Instagram 
 

 

  



๑๓ 
 

การประชาสัมพันธ์ระหว่างการลงพื้นที่ 

ล้าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 

รวมจ้านวน 
๒๙ ครั้ง 

 

- Social Media วุฒิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 
๕. Website วุฒิสภา 
จ้านวน ๑๘ ครั้ง 
- สื่อสว่นกลาง 
- ส้านักขา่ว กรมประชาสัมพันธ ์
- สถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
- ส้านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวดั 
- ส้านักประชาสมัพันธเ์ขต ๕ 
- สื่อท้องถิน่ 
 

- ก้าหนดการและรายละเอยีดการจดั
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ณ จังหวดัชุมพร  
วันที ่๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
- รายละเอียดประเด็นส้าคญั ข้อมูลของ
แต่ละสถานที่ที่ลงพืน้ที่ ปญัหาและ
ความต้องการของประชาชน 
ในการลงพื้นที่แต่ละแหง่ 

 

การประชาสัมพันธ์หลังการลงพื้นที่ 

ล้าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ สัมภาษณ ์

๑๔ ครั้ง 
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดชุมพร 
จ้านวน ๑ ครั้ง 
- สื่อของวฒุิสภา 
  ๑. Facebook วฒุิสภา 
  ๒. Twitter วุฒิสภา 
  ๓. Instagram วุฒิสภา 
  ๔. Line ของวฒุิสภา 
  ๕. Youtube วุฒิสภา 
รวมจ้านวน ๑๓ ครัง้ 

ผลการจดัโครงการสมาชิกวฒุิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต ้ 
ณ จังหวัดชุมพร 

๒ รายงาน
เอกสาร 

- สรุปการดา้เนนิงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวดัภาคใต้ ณ จังหวดัชุมพร 
 

  



๑๔ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร 
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๑๕ 
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